

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

PDJ - ต้องขึ้นแล้วละ...ถ้าไม่ ก็ระวัง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

กล่าวชชะขนาดนี้ ก็คงไม่พ้นเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index อีกละ ก็บอกแล้วว่า ช่วงนี้ ต้องขบอ่ย หรือ ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนิดนึง จะเรียกว่าเป็นช่วงคาบคาคาบคอก เลยกี่ได้นะ... เหมือนพยายามจะเอาขึ้นผ่าน 1690-1695 ให้ได้ แต่ก็โดนทุบโดนกดลงมาอย่างหน้าตาเฉย ดั้งนั้น ความหมายของที่จั่วหัวมาในวันนี้ ตรงๆ ข้อความเลยละนะ ถ้าลับดาहींนี้ ไม่ขึ้นผ่านพื้นที่ดังกล่าวไป อย่างเด็ดขาด ก็ต้องระวังแล้วละ เพราะอย่างที่เคยกล่าว แม้ว่ารูปแบบของ Pattern จะหวังเชิงบวกได้ แต่ด้วย ระยะเวลาที่แก่งทำ Pattern นานเกินไป อาจจะไม่สวย หรืออาจจะหมายถึงว่า ถ้าขึ้นได้ ก็อาจจะเป็นการขึ้น แบบหลอกๆ ก็ได้ เรียกว่า ให้ดูดี ให้ไล่ตาม จะได้ขายไม่สุดท้าย หลังจากที่หนึ่งชายในกรอบพักตัวมาแล้ว แม้บางคนจะมองว่า การแก่งตัวในกรอบที่ผ่านมานั้น อาจจะเป็นการสะสมพลัง... ซึ่งจะสะสมจริงหรือไม่ ถ้าจะผ่านพื้นที่ 1690-1695 ไปได้จริงๆ ก็ต้องไปดูที่ Indicator บางเครื่องมือด้วยนะ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยได้ดี ว่าที่ผ่านมา เป็นการสะสมพลัง หรือว่า หนึ่งชายของ... แล้ว Indicator ที่จะใช้วัดพลัง ก็หวังว่าหลายๆ ท่านคงรู้ และใช้กันตามถนัดกันอยู่แล้วนะครึบ ในส่วนของเหนือเมฆเอง ก็มีจับตาไว้มายอย่างต่อเนื่องแล้วเหมือนกัน เดียวถ้าเกิดจะผ่านพื้นที่ 1690-1695 ไปได้จริงๆ จะมาบอกอีกทีว่า จะเอาจริงหรือว่าแค่หลอกให้ตามน้ำ และอย่าลืมนะ "ต้องขึ้นแล้วละ" เนี่ย ต้องหมายถึงลับดาहींนี้เท่านั้นนะ หรือ ดิจ เลย ดันๆ ลับดาहींนี้แหละ ต้องกระชากขึ้นให้ได้... แต่ถ้าไม่ได้ แล้วเกิดอ่อนตัวลง จนต่ำกว่า 1670 นั้น คงไม่ต้องกล่าวนะว่า จะยัง

ดูตามเกม...

ก็อาจจะต้องคงต้องกล่าวว่า เกมของตลาด ที่ยังเน้นหุ้นเล็กในระยะนี้ ยังพอได้ และบางตัว ก็อาจจะกลับมาดีในระยะกลางๆ แต่บางตัวก็อาจจะแค่เล่นสั้นๆ คำนวณเท่านั้น ก็แล้วแต่ชอบ

- แนวรับ : ... 3.84-3.74 หรือต้องไม่ต่ำกว่า 3.70 ไว้
- เป้าหมาย : ... 4.40-4.60 ผ่านราคานี้ได้ ก็ลุ้น 6.0-7.0

Price Chart...(PDJ)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PDJ... ด้วยรูปแบบทางโครงสร้าง และ ภาพของกลุ่ม MA. ที่มีแนวโน้มในเชิงบวก แถมจะจะไป อาจจะไม่ใช้แค่ระยะสั้นเท่านั้น อาจหวังกันรอบยาวๆ เลยกี่ได้เหมือนกัน... เพียงแค่ระยะสั้น ต้องขึ้นเลยนะ หรือถ้าจะพักหรือจะย่อ ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 3.70 ก่อนก็พอ ถ้าจะเปิดแรงๆ ก็ได้เช่นกัน เรียกว่า ไม่อยากให้ใครไล่ ตามหรือ ไม่อยากเสียของให้ใครแล้วต้องมารับคืนอีกที เขาก็ต้องเปิดแรงๆ นั่นแหละ... ดูจากอาการวันศุกร์แล้ว เหมือนจะมีการเก็บๆ กตๆ หรือ กตๆ เพื่อเก็บไม่น้อย เหมือนกันนะ... สัญญาณแบบนี้ การเล่นแบบนี้ แม้จะ ไม่มีใครรู้จริง แต่ถ้าเอาไว้ก็ทำไร ไม่ต้องมากมายนัก แต่ก็อาจจะพอช่วยให้คุ้มคาระหว่างรอดตลาดซัดๆ ได้นะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน